



## ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.

### เรื่อง นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะให้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐ กับการทำงานให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัย ประกอบประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๕๑ (๒) ประกอบพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๒ และประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐประกาศ ข้อ ๔ จึงออกประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ไว้ ดังนี้

#### ๑. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลของสำนักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีการกำหนดนโยบายเพื่อธรรมาภิบาลข้อมูลอย่างชัดเจน ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ รวมถึงกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลของสำนักงาน ป.ป.ช. ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และดำเนินการกำกับดูแลข้อมูล รวมถึงติดตามการบริหารจัดการข้อมูลของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย และการบูรณาการข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

#### ๒. การจัดการนโยบาย

##### ๒.๑ ขอบเขต

ธรรมาภิบาลข้อมูลฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่แลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลของสำนักงาน ป.ป.ช. ผู้ทำหน้าที่ดูแลข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีหน้าที่โดยตรงในการสนับสนุนการดำเนินการ และต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด รวมถึงผู้ใช้ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีหน้าที่ในการดูแลข้อมูล ต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ มีความผิดตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

## ๒.๒ นโยบายการเข้าถึงข้อมูล

สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะในส่วนพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่และอำนาจ หรือได้รับมอบหมายจากสำนักงาน ป.ป.ช. ในการเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลของสำนักงาน ป.ป.ช. ถือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่า จึงต้องนำไปใช้อย่างเหมาะสม และใช้เฉพาะกรณีที่ถูกกฎหมายกำหนดให้อำนาจไว้ โดยสำนักงาน ป.ป.ช. จะปกป้องข้อมูลด้วยมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีความน่าเชื่อถือ

## ๒.๓ นโยบายการนำข้อมูลไปใช้งาน (Data Usage Policy)

ข้อมูลภายใต้การกำกับ ควบคุม ดูแลของสำนักงาน ป.ป.ช. อันเป็นข้อมูลส่วนบุคคล การใช้งานข้อมูลนั้น ต้องปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล กฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง หากผู้ใช้งานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ถือเป็นกระทำความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ต้องพิจารณาดำเนินการทางวินัยหรือดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

## ๒.๔ นโยบายการเก็บรักษาข้อมูล

สำนักงาน ป.ป.ช. จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งาน Transaction log และข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้งานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม

การเก็บรักษาข้อมูลในส่วนของข้อมูลระบบสารสนเทศต้องดำเนินการตามหลักมาตรฐานในการเก็บรักษาข้อมูลสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนมีการสำรองข้อมูลให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และการเก็บข้อมูลเอกสารจะเป็นไปตามหลักการมาตรฐานในการเก็บเอกสารราชการ

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้อง

## ๒.๕ นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูล ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. จะต้องเป็นการเปิดเผยเฉพาะพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน ป.ป.ช. และเพื่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้

การเปิดเผยข้อมูลให้กับหน่วยงานของรัฐอื่น จะต้องเป็นการเปิดเผยตามที่ได้ลงนามร่วมในบันทึกข้อตกลง (MOU) โดยจะต้องมีข้อตกลงร่วมกันในการเปิดเผยและใช้งานข้อมูล หรือต้องเป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ ที่กำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลให้กับประชาชน จะต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและรับทราบข้อมูลเฉพาะแต่กรณีที่มีกฎหมาย กฎ และระเบียบ หรือประกาศกำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูล

## ๒.๖ นโยบายการเผยแพร่และการทบทวน

นโยบายตามประกาศนี้ จะต้องทำการประกาศเผยแพร่ให้ทราบอย่างเป็นทางการ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด และต้องทบทวนนโยบายนี้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อมีการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขวิธีปฏิบัติที่สำคัญ

### ๓. กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Process)

กระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล เป็นขั้นตอนที่ใช้สำหรับกำกับดูแลการดำเนินการใด ๆ ต่อข้อมูล ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล โดยกำหนดให้มีขั้นตอนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### ๓.๑ การสร้างข้อมูล (Data Creation Domain)

ให้จัดทำวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างข้อมูลให้มีความปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ข้อมูล โดยกำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการสร้างข้อมูล การทบทวนสิทธิการเข้าถึงข้อมูล และจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล ซึ่งการสร้างข้อมูลต้องมีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ และมีความพร้อมใช้งาน

#### ๓.๒ การจัดเก็บข้อมูล (Data Storage Domain)

ให้จัดทำวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัย และรักษาคุณภาพของข้อมูล โดยต้องกำหนดชั้นความลับและสิทธิการเข้าถึงข้อมูล โดยต้องใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่ขบด้วยกฎหมาย และต้องมีมาตรฐานในการสำรองข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีความพร้อมใช้งาน

#### ๓.๓ การประมวลผลข้อมูลและการใช้ข้อมูล (Data Processing and Use Domain)

ให้จัดทำวิธีปฏิบัติในการประมวลผลและการใช้ข้อมูล กำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูล ตลอดจนกำหนดระยะเวลาในการทบทวนสิทธิ วิธีในการเข้าถึงข้อมูล การบันทึกประวัติการประมวลผลและการใช้ข้อมูล (Log File)

#### ๓.๔ การเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Linkage and Exchange Domain)

ให้จัดทำวิธีปฏิบัติในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานของรัฐอื่น โดยกำหนดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเกี่ยวกับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล

#### ๓.๕ การเปิดเผยข้อมูล (Data Disclosure Domain)

ให้จัดทำวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยระบุช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล เงื่อนไขและข้อกำหนดของข้อมูลที่น่ามาเปิดเผย

#### ๓.๖ การทำลายข้อมูล (Data Destruction Domain)

ให้จัดทำวิธีปฏิบัติในการทำลายข้อมูลตามระดับชั้นความลับ และกำหนดพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการทำลายข้อมูล

#### ๓.๗ การตรวจสอบและการวัดผลการบริหารจัดการข้อมูล

ต้องจัดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุม การปฏิบัติงานด้านข้อมูล และการตรวจสอบและวัดผลคุณภาพข้อมูล โดยจะต้องมีการนำเสนอผลการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

## ๔. โครงสร้างของบุคลากรที่รับผิดชอบในธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Structure)

บทบาท	ผู้รับผิดชอบ	ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล	คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลของสำนักงาน ป.ป.ช.	คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลมีหน้าที่ให้คำปรึกษา เสนอแนะ พิจารณามาตรฐาน นโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการข้อมูล เกณฑ์การวัดคุณภาพ เกณฑ์ความมั่นคงปลอดภัย ชั้นความลับ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงการจัดการลำดับความสำคัญของข้อมูลในการกำกับดูแล
ทีมบริการข้อมูล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบของสำนักงาน ป.ป.ช.	ทีมบริการข้อมูล มีหน้าที่รับผิดชอบในการนิยามความต้องการด้านคุณภาพและความมั่นคงปลอดภัย จัดทำมาตรฐาน นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล นิยาม Metadata จัดประเภทข้อมูล อนุมัติการเข้าถึงข้อมูล ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย ตรวจสอบคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย และความสมบูรณ์ของข้อมูล
ผู้ใช้ข้อมูล	พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าถึงเพื่อใช้งานข้อมูลที่สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้เก็บรวบรวม	ผู้ใช้ข้อมูล ผู้มีสิทธินำข้อมูลไปใช้งาน ทั้งในระดับปฏิบัติงานและระดับบริหาร ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งรายงานประเด็นปัญหาที่พบระหว่างการใช้อข้อมูล ทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยของข้อมูลไปยังทีมบริการข้อมูล
ผู้สร้างข้อมูล	พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลต่าง ๆ เข้าสู่ระบบสารสนเทศ	ผู้สร้างข้อมูล ทำหน้าที่ บันทึก แก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลให้ถูกต้องเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งต้องตรวจสอบและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยร่วมกับทีมบริการข้อมูล

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕


(นายนิติไชย เกษมมงคล)  
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.